

TĂNG CƯỜNG NẢM TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Quý I/2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; quân sự, quốc phòng, biên giới biển được giữ vững. Công tác tuyên truyền, quần chúng, triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham

những, tiêu cực được thực hiện thường xuyên. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; tập trung xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp công dân được tăng cường và duy trì mức độ cao. Công tác tiếp công dân cấp đã tiếp 1.134 lượt đoàn với 1.662 lượt người về 735 vụ việc. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.242 kỳ, 515 lượt tiếp với 819 lượt công dân về 362 vụ việc. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được

các cấp, các ngành thực hiện cơ bản nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận, xử lý 885/1.101 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 736 vụ việc. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không né tránh, dùn đẩy trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trên tất cả các lĩnh vực; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với những vấn đề tiềm ẩn phức tạp và liên quan đến quyền, lợi ích của tổ chức, công dân, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quyền, lợi ích của các bên liên quan, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tới đây tình thế triển khai nhiều dự án lớn, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vấn đề phức tạp. Khi xuất hiện nguy cơ phải tập, các cấp, các ngành phải chủ động phối hợp và tích cực vào cuộc, không né tránh, dùn đẩy, quyết trên tình thần vậy, giải quyết quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, kiên quyết trong xử lý vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ, nhất là cán bộ ở những vị trí nhạy cảm, phức tạp, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, cán bộ đã làm việc lâu năm ở một vị trí, đặc biệt là cấp phòng, vừa để phòng ngừa đồng thời cũng là chuẩn bị một bước công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới.

ĐÀO QUYÊN

TỔNG KẾT ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO...

(Tiếp theo trang 1)

Dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX là thành phố Thái Bình, tiếp theo là các đoàn Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 9 - 21/11/2022, đoàn thể thao Thái Bình tham gia thi đấu 13/36 môn với 100 VĐV và 27 HLV. Kết thúc Đại hội, đoàn Thái Bình giành 36 huy chương các loại, xếp thứ 22/65 tỉnh, thành phố, ngành tham gia, vượt kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao thành tích, kết quả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã đạt được trong tổ chức đại hội TDTT các cấp và thành tích các VĐV tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Để phát huy những thành tích đạt

được, tiếp tục kế thừa truyền thống của tỉnh, đồng chí đề nghị tăng cường sự phối hợp giữa các huyện, thành phố, tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", tổ chức các hoạt động TDTT tại cơ sở phục vụ nhu cầu rèn luyện, giải trí của nhân dân, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung phát triển các môn thể thao được nhân dân quan tâm tập luyện. Tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT, kêu gọi sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực từ nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Phối hợp với ngành giáo dục, các ngành có liên quan, các huyện, thành phố mở các lớp thể thao, các giải thể thao trong học sinh, sinh viên để từ đó tuyển chọn VĐV có năng khiếu bồi dưỡng cho đội tuyển thể thao của



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đội tuyển, vận động viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX.

tỉnh. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ TDTT các cấp đáp ứng xu hướng phát triển thể thao hiện nay. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh

đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" hướng tới đại hội TDTT các cấp tỉnh Thái Bình lần thứ IX;

bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các HLV, VĐV có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX.

THÍ ĐIỂM CHI TRẢ...

(Tiếp theo trang 1)

đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Việc thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được hệ thống dịch vụ bưu điện thực hiện kịp thời, chính xác, nhanh chóng, công khai, minh bạch.

Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội tại cộng đồng. Theo đó, việc triển khai thí điểm dự kiến được thực hiện tại 5 xã, phường thuộc thành phố Thái Bình (phường Đề Thám,

phường Quang Trung, phường Phú Khánh, xã Đông Hòa, xã Đông Thọ) và 5 xã thuộc huyện Vũ Thư (Hồng Phong, Song Lâu, Phúc Thành, Xuân Hòa, Dũng Nghĩa). Thời gian thực hiện từ tháng 4/2023 đến hết tháng 7/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, đề xuất các giải pháp để thực hiện việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt với đối tượng thuộc nhóm người có công và bảo trợ xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

thống nhất thí điểm trên địa bàn tỉnh việc chi trả trợ cấp ưu đãi không dùng tiền mặt đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng chí đề nghị việc chi trả phải phù hợp, thuận lợi, bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định. Tổ chức dịch vụ chi trả chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm việc chi trả phải thuận tiện, dễ dàng, an toàn, minh bạch. Trong quá trình thực hiện thí điểm không được gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thụ hưởng. Kết thúc thí điểm chi trả chế độ đánh giá, rút kinh nghiệm để

nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Khẳng định công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người thụ hưởng chế độ, chính sách, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền đến các đối tượng hưởng trợ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội tại cộng đồng để triển khai thành công thí điểm chi trả chế độ không dùng tiền mặt.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang

Sáng ngày 28/3, ban CHQS các huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023.

Các thí sinh trải qua 4 phần thi: Soạn bài giảng (bài giảng

trên giấy và bài giảng điện tử); thực hành giảng bài kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài; thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm; viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các

quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều bài thi có chất lượng tốt với nội dung phong phú như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh; Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực

thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay...

Thông qua hội thi, ban CHQS các huyện kịp thời phát hiện những cán bộ giỏi về lý luận chính trị để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng, cán bộ cơ sở nói chung.

Nhân dịp này, ban CHQS các huyện Kiến Xương, Quỳnh

Phụ đã tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; trao giải cho các thí sinh có phần thi tốt trong hội thi.

TIẾN ĐẠT

Tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "khóa thuê bao"

(chinhphu.vn) Người dân cần cập nhật thông tin chuẩn xác để tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 31/3/2023, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đổi số tài khoản tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng.

Lợi dụng vấn đề trên, các đối tượng xấu gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước dưới hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị "khóa thuê bao", yêu cầu nâng cấp, bổ sung thông tin cá nhân, từ đó lừa chiếm đoạt sim điện thoại di động của người

được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của họ để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác để phòng ngừa nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng. Bởi các đối tượng thường gửi tin nhắn giả danh các nhà mạng để lừa đảo người dân thiếu cảnh giác, kèm theo đường link yêu cầu họ cập nhật thông tin chủ thuê bao điện thoại. Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng các cách như: Kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn "TTTTB gửi 1414"; tra cứu thông tin, cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng (MyViettel,

MyVNPT, My Mobifone...); gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao.

Hoàn toàn miễn phí để biết được thuê bao của mình đã có thông tin đúng và đầy đủ chưa. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhiều độc giả đặt câu hỏi làm cách nào để người dân kiểm tra xem thông tin thuê bao của mình đã chuẩn hay chưa?

Trả lời câu hỏi này, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho hay, khách hàng có thể nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTTB - hoàn toàn miễn phí để biết được thuê bao của mình đã có thông tin đúng và đầy đủ chưa.

Các cách chuẩn hóa đang được nhà mạng triển khai là sử



dụng ứng dụng của nhà mạng được cài trên điện thoại thông minh hoặc trên website chính thức của nhà mạng hoặc tại điểm cung cấp dịch vụ chính thức của nhà mạng.

Cục Viễn thông đã yêu cầu các nhà mạng rà soát và đăng danh sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên trang web của mình để người người sử dụng chủ động tìm hiểu.

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

được phân công. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo được triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo phục vụ tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Về đề xuất, triển khai thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, trong quý I/2023 ngành thanh tra tỉnh đã tổ chức thực hiện 30 cuộc thanh tra hành chính, 95 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 337 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế trên 2,6 tỷ đồng; quyết định xử phạt và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại một số sở, huyện, thành phố. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, có nhiều kết quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; trong đó, chú trọng triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật làm tốt công tác phát hiện, xử lý sai phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các lĩnh vực để phát sinh sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc đánh giá, phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

SÁNG NAY...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua lễ phát động nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia 2 cuộc thi và Giải Búa liềm vàng; tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, đất nước ngày càng phồn thịnh, hạnh phúc.

Lễ phát động cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình trực tuyến của Báo Thái Bình điện tử (https://baothaibinh.com.vn) và trang fanpage Báo Thái Bình điện tử, Trang thông tin điện tử Đài PTTH tỉnh; đồng thời, được phát trên các hạ tầng số và phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình, bắt đầu từ 8 giờ.

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp này, liên ngành tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ tặng 4 câu thơ (Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đèo núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên) cho TNXP (28/3/1951 - 28/3/2023); Hội Cựu TNXP tỉnh tặng các cuốn sách: Xứng danh anh hùng, Thanh niên xung phong Thái Bình - những dấu ấn lịch sử, Đồi chôn vạn dặm cho Tỉnh đoàn và đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

QUỲNH PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, lãnh đạo Huyện ủy Quỳnh Phụ yêu cầu các phòng, ban liên quan và các địa phương tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; chủ động tìm nguồn để bồi dưỡng chuẩn bị nhân sự, kiến quyết không để tình trạng hụt hẫng đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Đồng thời, đổi mới công tác cán bộ đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng phạm tội đánh bạc

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội "đánh bạc".

Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thái Bình phát hiện tại nhà của Phạm Thị Nguyệt (sinh năm 1970), trú tại xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình có nhiều đối tượng tỉnh ngoài và các huyện lân cận tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn lên tới hàng trăm triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình, Đội Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng bắt quả tang 16 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ trên 250 triệu đồng, 1 bộ bắt đĩa sử dụng nhiều phương tiện khác. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng cò quay và 5 viên đạn do 1 đối tượng đánh bạc mang trên người. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an thành phố Thái Bình đang hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật.

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Tên tôi là: Phạm Viết Điện - Sinh năm 1973
CCCD số: 034073007032
Địa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Đông Vệ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Ngày 20/3/2023, tôi có đi từ nhà tại thôn Nam Hải lên thị trấn Đông Hưng để mua hàng, sau khi trở về thì phát hiện tôi bị rơi mất 1 túi đựng tài liệu trong đó bao gồm: 1 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu SA0757524, 1 hóa đơn giá trị gia tăng tên hàng hóa: Ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu KIA, số loại: SPORTAGE NQ5 2.0, màu đen, số khung: RNIPC5DA6NC289503, số máy: G4LNH009847.
Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!